



กระทรวงศึกษาธิการ ส.พ.ส.บ.๒
เลขที่รับ 16251 - 4 พ.ย. 2556
วันที่ 15.39 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๒ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

ที่ ศธ ๐๔๐๓๕/๔๕๒๖

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง ขอให้ส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ และเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.chon2.go.th กลุ่มบริหารงานบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต เจริญรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐๓๘ - ๔๗๔๖๓๐ - ๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๔๗๔๖๓๖



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างเนื่องจากได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดว่า “ข. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ วิธีการข้อ ๓ หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชลิต เพ็ชรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านทรายมูล	พนัสนิคม	
๒	ผู้อำนวยการโรงเรียน	วัดป่าแก้ว	พนัสนิคม	
๓	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านสระนา	พนัสนิคม	
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านน้ำซับ	พนัสนิคม	
๕	ผู้อำนวยการโรงเรียน	วัดหนองกะเซ	พานทอง	
๖	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านทับสูง	บ่อทอง	
๗	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านคลองกุ่ม	บ่อทอง	
๘	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	อนุบาลพนัสนิคม	พนัสนิคม	